



ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

.....

อ้างถึง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่และข้อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของส่วนราชการและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและงานวิจัย ฯลฯ ได้ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ให้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยอื่นๆ แบบผสมผสานตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และบุคลากรที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) หรือเดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว: ให้นักศึกษาและบุคลากรงดการเดินทางเข้ามายังพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และให้เข้าร่วมการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย ฯลฯ ผ่านรูปแบบออนไลน์

1.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และบุคลากรที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด (จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี) และในจังหวัดพื้นที่ควบคุม (20 จังหวัด) พื้นที่เฝ้าระวังสูง (17 จังหวัด) พื้นที่เฝ้าระวัง (35 จังหวัด) หรือเดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว ให้เข้าออกพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอน

และกิจกรรมทางวิชาการและวิจัย ฯลฯ และปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



(นายแพทย์สุรพร ลอยหา)

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ